

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, BUÔN LẬU,
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG
PHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

(Báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp thứ 02, HĐND thị xã khóa VII)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp để tổ chức thực hiện công tác giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nên đã thu được những kết quả tích cực, quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác Phòng, chống tham nhũng

1.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã và UBND các xã, phường lồng ghép tổ chức tuyên truyền các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “*về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí*”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

*** Việc ban hành văn bản phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng**

Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 19/01/2021 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của UBND thị xã năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương mình để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

1.2. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Công tác công khai dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách thực hiện nghiêm túc và kịp thời theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã thực hiện công khai tài chính; công khai dự toán thu-chi ngân sách; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

1.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn

Trên cơ sở các chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để xây dựng và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện việc rà soát, sửa đổi và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

1.4. Công tác cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian qua thị xã Hương Trà đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tổ chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiến hành các giải pháp đồng bộ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường từng bước đi vào nề nếp, số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn giảm đáng kể, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đã xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch; rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định. Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

1.5. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)

Thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020, UBND thị xã đã ban hành công văn đề chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBND thị xã thường xuyên đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã và chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức chỉ đạo cho các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

2. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an thị xã Hương Trà đã tiến hành các biện pháp điều tra, khởi tố vụ án hình sự 01 vụ/01 bị can về hành vi vận chuyển lâm sản là gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ cấu thành tội phạm quy định về bảo vệ rừng và lâm sản.

Công an thị xã Hương Trà phát hiện, xử lý 05 vụ/05 đối tượng vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt 46.500.000 đồng; tịch thu 398 sản phẩm quần áo thời trang bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước 20.000.000 đồng; tịch thu, tiêu hủy 51 bao thuốc lá nhập lậu; tịch thu 04 phách gỗ, đang làm thủ tục bán đấu giá tài sản.

3. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

* Về lĩnh vực phân bổ dự toán và quản lý ngân sách nhà nước:

- Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được tỉnh giao và Nghị quyết của HĐND thị xã về tài chính Ngân sách hàng năm, Ủy ban nhân dân thị xã đã tiến hành phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cho các xã, phường, các đơn vị dự toán do thị xã quản lý, trên cơ sở định mức, chế độ Nhà nước ban hành, bảo đảm đúng quy trình theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính và Sở Tài chính tỉnh Thừa thiên Huế. UBND thị xã giao dự toán NSNN đầu năm và sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán năm 2021 với số tiền 6,166 tỷ đồng (*không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản chi theo chế độ chính sách cho con người*) để tạo nguồn cải cách tiền lương và an sinh xã hội.

* Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã phê duyệt 14 công trình xây dựng cơ bản, giá trị phê duyệt quyết toán so với giá trị đề nghị quyết toán giảm 55 triệu đồng.

* Trong lĩnh vực mua sắm tài sản công:

Thực hiện nghiêm túc quy chế về mua sắm tài sản theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Việc mua sắm tài sản đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên do một số tài sản khác (*không kể máy tính để bàn*) số lượng mua sắm ít và rải rác theo từng đơn vị nên không đủ điều kiện để đấu thầu, nguồn kinh phí mua sắm được phân bổ trực tiếp đến các đơn vị sử dụng ngân sách và tự tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung theo Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Công tác thanh tra

UBND thị xã đã chỉ đạo Thanh tra thị xã thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà. Qua thanh tra nhận thấy Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà đã thực hiện khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm khá đảm bảo theo quy định. Đơn vị đã xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; Đơn vị đã thực hiện quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thị xã nhằm tạo điều kiện phát triển mô hình cây trồng, vật nuôi đem lại lợi ích kinh tế cho nông dân.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác kê khai và lưu trữ bản kê khai tài sản thu nhập cho cán bộ, viên chức trong cơ quan Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã vẫn còn thiếu sót như sau: Hàng năm, đơn vị chưa ban hành văn bản phê duyệt các đối tượng phải kê khai; Người nhận không ký vào các bản kê khai; Đơn vị chưa thực hiện báo cáo kết quả công tác kê khai hàng năm. Qua thanh tra đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại.

II. ƯU, KHUYẾT ĐIỂM

1. Ưu điểm

- Được sự lãnh đạo của Thường vụ Thị ủy, chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Chính phủ Quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số Điều Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nên đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, trong cán bộ và nhân dân, nhờ vậy đã hạn chế những hành vi tiêu cực, những nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức.

- Công tác cải cách hành chính trên toàn địa bàn thị xã đã đi vào nề nếp, công khai hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần làm giảm những tiêu cực xã hội.

- Nhiều cơ quan, ban ngành, xã, phường đã tập trung chỉ đạo, phát huy tốt trách nhiệm của đơn vị mình, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí nhất là các cơ quan chuyên ngành như: Công an, Thanh tra, Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Kiểm lâm thị xã... đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

2. Khuyết điểm

- Việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí có đơn vị còn chưa thường xuyên.

- Công tác nắm và phát hiện tình hình nhìn chung còn hạn chế, quy chế dân chủ một số nơi thực hiện chưa mạnh, chưa tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân giám sát phát hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại chưa đi vào chiều sâu, chưa phát hiện được các đường dây buôn lậu lớn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, buôn lậu, gian lận thương mại cụ thể sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, quyết liệt thực hiện triệt để, chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước trong quy trình; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.

2. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm chi hành chính theo yêu cầu để góp phần hạn chế lạm phát. Có cơ chế quản lý chặt chẽ các khoản chi trên cơ sở nguồn thu phù hợp của các địa phương.

3. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính ở cấp thị xã và xã, phường; công khai hoá những thủ tục hành chính, các chủ trương chính sách của Nhà nước có liên quan đến nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ công khai tài chính ở xã, phường, các ngành cho toàn thể cán bộ, công chức xã, phường và cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, để loại dần những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

4. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tính liêm khiết cho cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sơ hở; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm mọi trường hợp tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn, từ khâu thiết kế đến thi công, việc thẩm định tính khả thi, hợp lý của các công trình để đem lại hiệu quả thiết thực trong sử dụng.

6. Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, của cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo để quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thảo luận, có ý kiến để Ủy ban nhân dân thị xã điều hành hoạt động tốt hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- TVTU, TTHĐND thị xã;
- Các ĐBĐND thị xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

